

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆ เท่านั้นที่มีความรู้ที่สูงส่งของละครนี้ ลูกรู้ว่าละครนี้จะช้ารอยเหมือนเดิมทุกประการ

คำถาม: คำถามใดที่ผู้ครองเรือนถามบาบา และบาบาให้คำแนะนำอะไรกับพวกเขา?

คำตอบ: ลูกบางคนถามว่า บาบา ลูกควรทำธุรกิจหรือไม่? บาบาพูดว่า ลูกอาจทำธุรกิจได้ แต่จงทำธุรกิจที่สูงศักดิ์ ลูกบราห์มินต้องไม่ทำธุรกิจที่สกปรกของแอลกอฮอล์ บุหรี่ ฯลฯ เพราะมีแรงดึงของกิเลสอย่างมากผ่านสิ่งเหล่านั้น

โอม ชานติ พ่อทางจิตวิญญาณอธิบายให้กับลูกๆ ทางจิตวิญญาณ หนึ่งในคำแนะนำที่สูงส่งของพ่อทางจิต และอีกหนึ่งคือ การกำหนดที่เลวร้ายของราวัน คำแนะนำของพ่อไม่สามารถเรียกว่าเป็นการกำหนดที่เลวร้าย ราวันไม่สามารถถูกเรียกว่า พ่อ การกำหนดที่เลวร้ายเหล่านั้นเป็นของราวัน เวลานั้นลูกๆ กำลังได้รับคำแนะนำของพระเจ้า มีความแตกต่างอย่างมากมายของกลางวันและกลางคืน สิ่งนี้เข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งด้วยการทำตามคำแนะนำของพระเจ้า ลูกๆ เท่านั้นที่ได้ยินสิ่งนี้จากพ่อ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกพบกับพ่อเพื่อที่จะรับความมั่งคั่งจากท่าน ผ่านราวันความมั่งคั่งของลูกก็ลดลงเรื่อยๆ มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าคำแนะนำของพระเจ้าจะนำพาไปสู่ที่ยใด และการกำหนดที่ชั่วร้ายจะพาไปสู่ที่ยใด นับตั้งแต่ลูกได้รับคำสั่งที่ชั่วร้าย ลูกก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ในโลกใหม่ ลูกเพียงแค่ตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้น เวลานั้นลูกเข้าใจแล้วว่าลูกตกต่ำลงอย่างไร และเวลานี้ต้องปีนขึ้นไปอย่างไร เวลานั้นลูกๆ กำลังได้รับศรัทธาเพื่อที่จะกลับมาสูงส่งอีกครั้งหนึ่ง ลูกมาที่นี่เพื่อกลับมาสูงส่ง ลูกรู้ว่าลูกได้รับคำแนะนำที่สูงส่งอีกครั้งอย่างไร ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งหลายครั้งแล้วด้วยการทำตามคำแนะนำที่สูงส่ง และแล้วในขณะที่กลับมาเกิดใหม่ ลูกก็ตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง และแล้วลูกก็ขึ้นไปอีกครั้ง สิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่ออธิบายว่าสิ่งนี้ต้องใช้เวลา เวลาของยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลนั้นลูกต้องแม่นยำอย่างมาก ละครเคลื่อนไปอย่างแม่นยำมากและแสนมหัศจรรย์ ลูกๆ สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เท่านั้นเอง! อยากรู้ก็ตามเมื่อลูกทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เท่านั้นเอง! อยากรู้ก็ตาม เมื่อลูกทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เท่านั้นเอง! อยากรู้ก็ตาม เมื่อลูกทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เท่านั้นเอง!

ง่ายตายมากที่จะจดจำพ่อและการประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกก็เป็นสิ่งที่จะง่ายตายด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เป็นเรื่องของหนึ่งวินาที อยากรู้ก็ตามเมื่อลูกเริ่มทำความเข้าใจอย่างง่ายดายว่าลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เท่านั้นเอง! อยากรู้ก็ตาม เมื่อลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเคยชนะราวันด้วยพลังโยคะตลอดทุกวงจร แม้กระทั่งเวลานี้ลูกก็กำลังมีชัยชนะเหนือราวัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนสิ่งนี้กับลูก ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ลูกได้รับรองเรียกหา บาบา บาบา! อยากรู้ก็ตามก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้จักพ่อ ลูกเคยรู้จักดวงวิญญาณ มีคำกล่าวที่ว่า ดวงดาวอันแสนมหัศจรรย์เปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผาก ในขณะที่รู้จักดวงวิญญาณ ลูกก็ไม่รู้จักพ่อ นี่เป็นละครที่พิเศษสุดไม่เหมือนใคร ลูกเคยพูดว่า โอ้ พ่อที่สูงส่ง ดวงวิญญาณที่สูงส่ง! ลูกเคยจดจำท่าน แต่ลูกก็ไม่รู้จักท่าน ลูกไม่รู้จักอาชีพของพระเจ้าและของดวงวิญญาณอย่างเต็มที่ พ่อมาและอธิบายให้ลูกฟังด้วยตนเอง ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถทำให้ลูกมีการตระหนักรู้ได้ ไม่มีใครมีบทบาทนี้ ชุมชนของพระเจ้า ชุมชนปีศาจ และชุมชนที่สูงส่ง ทั้งหมดนี้ได้รับจดจำ สิ่งนี้ง่ายตายมาก แต่ในการจดจำระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ของลูกเท่านั้นที่กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเกิดอุปสรรค เธอจะทำให้ลูกล้ม พ่อพูดว่า ลูกจดจำพ่อตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายาม และแล้วเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของละคร นั่นคือเมื่อถึงจุดจบของโลกเก่า อาณาจักรนั้นจะต้องถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างแน่นอน ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกได้ทำไว้ ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จากคัมภีร์ ผู้นี้ศึกษาก็ตะลึงงัน อย่างมากมาย เวลานั้นพ่อพูดว่า สิ่งนั้นไม่มีค่า อยากรู้ก็ตามในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้รับความเพลิดเพลินมากมายผ่านทางหู เหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้น ลูกรู้ว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามที่ลูกทำ ธุรกิจของบางคนเป็นธุรกิจที่สูงศักดิ์ ในขณะที่ธุรกิจของคนอื่นสกปรก การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ฯลฯ เป็นธุรกิจที่แย่มากเลวร้ายมาก แอลกอฮอล์ดึงดูดกิเลสทั้งหมด ธุรกิจที่ทำให้บางคนติดเหล่านั้นไม่ได้เป็นธุรกิจที่ดี พ่อแนะนำว่า จงหาวิธีเปลี่ยนธุรกิจ มิฉะนั้นแล้ว ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ พ่ออธิบายว่า มีความสูญเสียในธุรกิจประเภทนั้นที่ไม่มีเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายเลย แม้ว่าผู้นี้เคยมีธุรกิจเพชรพลอย แต่เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้น อย่างมากที่สุดเขาก็กลายเป็นเศรษฐี ลูกจะกลายเป็นอะไรด้วยธุรกิจนี้? บาบาเขียนจดหมายไปถึงพวกเขาเสมอ ผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า และลูกก็กลายเป็นสิ่งนั้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิด! ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่บาบาพูดอยู่นี้ลูกต้องอย่างแท้จริง เราเคยเป็นเทพเหล่านั้น และแล้วเราก็ตกลงมาเรื่อยๆ ในขณะเคลื่อนไปรอบวงจร

เวลานี้ ลูกรู้จักตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกด้วยเช่นกัน ลูกได้รับความรู้จากพ่อ อย่างไรก็ตามลูกต้องซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ลูกต้องตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกไม่มีลักษณะนิสัยที่เลวร้ายเช่นปีศาจใดๆ บาบานี้รู้ว่าเขาให้บาบาเช่าอาคารหลังนี้ นั่นคือ ร่างกายของท่าน ร่างกายนี้ก็เหมือนอาคารที่ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน ฉันมีความซาบซึ้งอย่างมากที่สุดที่ได้ให้พระเจ้าเช่าอาคารหลังนี้ ตามแผนของละครแล้ว ท่านจะไม่ใช้อาคารอื่นๆใด ทุกวงจรท่านจะต้องใช้เพียงอาคารนี้ พ่อมีความสุขอย่างมากในเรื่องนี้ แต่ก็ยังมีความปั่นป่วนอย่างมากในเวลานั้นเช่นกัน บางครั้งบาบาก็พูดหยอกล้อกับชีพบบาว่า บาบามาเมื่อฉันกลายเป็นพาหนะของท่านแล้ว ฉันต้องถูกประณามมากมายเหลือเกิน พ่อพูดว่าพ่อเป็นผู้ที่ถูกประณามมากที่สุด และเวลานี้ถึงคราวของลูกที่ต้องถูกประณาม ก่อนหน้านั้นบราห์มาไม่เคยถูกประณาม แต่เวลานี้ท่านต้องถูกประณาม ท่านได้ให้พาหนะของตนเอง และดังนั้นท่านจึงเข้าใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่ออย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามบาบาก็พูดว่า ลูกๆสามารถก้าวหน้าไปได้เร็วกว่าพ่อด้วยการจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นเพราะผู้ที่มีความรับผิดชอบอย่างมาก แม้ว่าเขาได้วางทุกอย่างลงแล้วด้วยการพูดว่าฉันเป็นละคร แต่ก็ยังคงมีผลกระทบบางอย่างจากสิ่งนั้น บุคคลนั้นเคยทำงานรับใช้ดีมาก ๆ เขากลับมาเสียคนด้วยการคบเพื่อนไม่ดี ความเสียหายเกิดขึ้นในงานรับใช้อย่างมากมาย เมื่อลูกแสดงการกระทำเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบของสิ่งนั้นเกิดขึ้น ในเวลานั้นลูกไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน ลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นในเวลาต่อมาว่าสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครอย่างไร มายาทำให้สภาพของลูกเสียไป และดังนั้นจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานรับใช้อย่างมากมาย ผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาถูกทำร้ายอย่างมาก! ที่นี้ลูกๆ ของบางคนสร้างความเสียหายในงานรับใช้อย่างมาก! พวกเขาเริ่มพูดในสิ่งที่ผิดทุกประเภท เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าพ่อกำลังบอกสิ่งใดกับลูก ท่านไม่ได้ถ่ายทอดคัมภีร์ใดๆ เวลานี้เรากำลังกลับมาสูงส่งอย่างมากด้วยการทำตามศรัทธา ด้วยการทำตามการกำหนดของปีศาจ เราได้กลายเป็นผู้ที่เลวทรามต่ำช้า สิ่งนี้ต้องใช้เวลา การสู้รบกับมายาจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เวลานี้ลูกจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ลูกเข้าใจว่าลูกจะได้รับชัยชนะเหนือดินแดนแห่งความสงบและความสุขอย่างแน่นอน เราได้รับชัยชนะทุกวงจร การก่อตั้งและการทำลายล้างเกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ ลูกมีรายละเอียดทั้งหมดนี้ในสติปัญญาของลูก พ่อกำลังทำการก่อตั้งอย่างแท้จริงผ่านเรา และแล้วเราก็จะปกครองโลก แม้กระนั้นเราก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณบาบา พ่อพูดว่า สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อก็เป็นผู้แสดงของละครนี้ด้วย บทบาทของทุกคนถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ชีพบบามีบทบาท และเราก็มีบทบาทด้วยเช่นกัน ไม่มีเรื่องของการขอบคุณ ชีพบบาพูดว่า พ่อให้ศรัทธาและแสดงหนทางให้กับลูก ไม่มีใครอื่นสามารถแสดงสิ่งนี้ให้กับลูกได้ จงบอกกับใครก็ตามที่มาว่าเคยมีโลกใหม่แห่งสวรรค์ที่สโตประธาน โลกเก่านี้ถูกกล่าวว่าเป็นโศกนาฏกรรม ในกรณีนี้ลูกต้องซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งเพื่อที่จะกลับมาสโตประธาน ลูกต้องจดจำพ่อ นี่คือมันตรา: มานมานาบา! มาดิยาจิปาฟ! เท่านั้นเอง ท่านยังพูดอีกว่า พ่อคือครูสูงสุด เวลานี้ลูกๆ สามารถทำให้ทั้งโลกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยการแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ชีพบบาเท่านั้นเป็นครูของโลก และท่านให้ศรัทธากับลูก ลูกรู้ว่าเราได้รับศรัทธาทุก 5,000 ปี วงจรยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง วันนี้โลกนี้เก่า และวันพรุ่งนี้จะกลายเป็นโลกใหม่ เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะเข้าใจความจริงนี้ แต่ลูกก็ต้องจดจำสิ่งนี้เพื่อที่ลูกสามารถอธิบายให้กับผู้อื่น แต่ลูกก็ลืม เมื่อบางคนตกลงมา ความรู้ที่ทั้งหมดในเขาก็จบลง มายานำเอาความสามารถและทักษะทั้งหมดของเขาไป เธอกำจัดความสามารถทั้งหมดของพวกเขาและทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถอย่างสมบูรณ์ พวกเขากลับมาติดกับอยู่ในกิเลสในลักษณะเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! เวลานี้ลูกจดจำทั้งวงจร ลูกอยู่ในโรงคำประเวณีชาติแล้วชาติเล่าและได้ทำบาปหลายพันครั้ง ลูกพูดต่อหน้ารูปปั้นบูชาเหล่านั้นว่าลูกเป็นคนบาปมาชาติแล้วชาติเล่า ก่อนหน้านั้นเราเคยเป็นดวงวิญญาณบุญ และแล้วเราก็ได้กลายเป็นดวงวิญญาณบาป เวลานี้เรากำลังกลายเป็นดวงวิญญาณบุญอีกครั้ง ลูกๆ กำลังรับความรู้นี้ และแล้วลูกก็ให้สิ่งนี้กับผู้อื่น และทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกับตัวลูกเอง มีความแตกต่างในผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขา พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้มากเท่ากับลูก อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนสามารถละทิ้งทุกอย่างได้ พ่อเองพูดว่า ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน จงกลายเป็นเช่นดอกบัว ถ้าทุกคนละทิ้งทุกอย่างแล้วมาที่นี่ พวกเขาทั้งหมดจะนั่งที่ไหนกัน? พ่อเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ใดๆเลย ผู้นี้ได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ฯลฯ เป็นพ่อเองที่พวกเขาพูดว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ผู้คนไม่รู้แม้กระทั่งว่าพ่อมีความรู้อะไร เวลานี้ลูกมีความรู้ทั้งหมดของตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลก ลูกรู้ว่าคัมภีร์เหล่านั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่ตลอดไป คัมภีร์เหล่านั้นปรากฏขึ้นมาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแน่นอน พวกเขาถามว่า ถ้าพวกเขาฟังถล่มลงมาแล้วภูเขานั้นจะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไร? อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อยู่ในละคร คัมภีร์ทั้งหลายจะจบสิ้นไป และแล้วก็จะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลา ก่อนหน้านั้น เราเคยบูชาชีวา สิ่งนี้ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ด้วยเช่นกัน ชีวาได้รับการบูชาอย่างไร? ผู้คนท่องบทสวดอย่างมากมาย ฯลฯ ลูกเพียงจดจำว่าชีพบบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เวลานี้ท่านกำลังให้ความรู้ให้กับเรา พ่อได้อธิบายให้ลูกแล้วว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร พวกเขาเขียนเรื่องราวต่างๆ เช่นนั้นในคัมภีร์ที่ลูกไม่เคยแม้กระทั่งจะคิด ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขอย่างมากมายอยู่ภายใน: พ่อที่ไร้ขีดจำกัดกำลังสอนเรา! ได้รับการจดจำกันว่า

ชีวิตนักเรียนนั้นดีที่สุด พระเจ้าพูดว่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อื่นๆ นี่คือการได้มาซึ่งการบรรลุผลสูงสุด อันที่จริงแล้วมีเพียงครูเดียวผู้ที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน แม้ว่าผู้ที่ก่อตั้งศาสนาก็ถูกเรียกว่าครู ครูคือผู้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ในการเล่นบทบาทของพวกเขา ครูเหล่านั้นทำให้ทุกคนทำตามพวกเขา พวกเขาไม่สามารถแสดงหนทางกลับบ้านให้กับผู้อื่นได้ “ขบวนแห่ของชีวา” เป็นที่จดจำกันมาไม่ใช่ของครูอื่น และแล้วผู้คนก็ปะปนชีวากับชางก้าเข้าด้วยกัน มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ละเอียดอ่อนกับผู้เดียวนั้นที่อาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร? พวกเขาเขียนสิ่งนั้นไว้ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา บราห์มา, วิษณุ และชางก้า ทั้งสามเป็นลูก ลูกสามารถอธิบายเกี่ยวกับบราห์มาด้วยเช่นกัน ท่านได้รับการนำมาเลี้ยงดู และดังนั้นเขาจึงเป็นลูกของชีพบบา พ่อคือผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด และทั้งหมดนี้คือสิ่งสร้างของท่าน จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าจากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำธุรกิจของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย และกลายเป็นผู้โชคดีหลายล้านเท่าเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ตรวจสอบตนเองว่า ฉันมีลักษณะนิสัยของปีศาจร้ายใดๆ อยู่ภายในตัวฉันหรือไม่? ฉันกำลังทำธุรกิจใดที่จะทำให้ฉันพัฒนากิเลสมากขึ้นหรือไม่?

2. ลูกต้องอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงและทำให้ทั้งโลกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ทำตามศรัทธาของพ่อผู้เดียวผู้ที่เป็นสัตบุรุษ และทำงานรับใช้ที่ทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูก จงเฝ้าระวัง อย่าปล่อยให้มายุทำให้ลูกกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถ

พร: พร: ขอให้ลูกสัมผัสกับความดีในสิ่งที่ไม่ดีใจและด้วยการมีศรัทธาในสติปัญญาจงกลายเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล

จดจำคติพจน์นี้เสมอ อะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดี อะไรที่กำลังเกิดขึ้นก็ดี และอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะดีที่สุด อย่าได้มองสิ่งใดที่ไม่ดีด้วยสายตาที่ไม่ดี แต่ให้สัมผัสกับความดีแม้กระทั่งในสิ่งที่ไม่ดี เรียนรู้บทเรียนจากสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้น เมื่อสถานการณ์ใดเกิดขึ้น อย่าได้คิดว่า “เกิดอะไรขึ้น?” แต่จงคิดในทันทีว่า “นั่นจะเป็นสิ่งที่ดี” ไม่ว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ดี ที่ใดมีความดี ลูกก็จะเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวล อย่างสม่ำเสมอ สำหรับศรัทธาในสติปัญญาของลูกหมายถึงการเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวล

คติพจน์: ประวัติของผู้ที่มีความเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่นจะดีอยู่เสมอ

*** โอม ขานติ ***